

Số: *M* /TB-UBND

Đakrông, ngày *19* tháng *01* năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Quý tại hội nghị Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Ngày 15 tháng 01 năm 2015, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Quý chủ trì hội nghị kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng ĐKQSD đất thuộc Sở TN&MT; Lãnh đạo các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Nội vụ, Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng; Đại diện BCH Quân sự huyện, Công an huyện; Chi cục Thống kê, Hạt kiểm lâm, lãnh đạo KC 856, Kho KC84, Ban QL khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông; Văn phòng ĐKQSD đất và đại diện lãnh đạo và cán bộ Địa chính các xã, thị trấn; thành viên trong Tổ giúp việc.

Sau khi nghe lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường triển khai kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (BĐHTSDĐ) năm 2014, ý kiến tham gia phát biểu, thảo luận của các thành viên tham dự đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Đức Quý kết luận như sau:

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2014 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đánh giá thực trạng sử dụng đất của từng địa phương, đơn vị, làm cơ sở cho việc xác định các cơ chế chính sách, biện pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn 2016-2020. Để việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (BĐHTSDĐ) trên địa bàn huyện thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch và chất lượng, UBND huyện yêu cầu:

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung của công tác kiểm kê đất đai kỳ này, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương cùng các thành viên trong Tổ giúp việc thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, cung cấp tài liệu, số liệu cập nhật đến 31/12/2014 cho đơn vị thực hiện, nhằm đánh giá đầy đủ, đúng thực trạng tại thời điểm kiểm kê. Sắp xếp thời gian, công việc tạo điều kiện cho cán bộ của cơ quan tham gia Tổ giúp việc theo Quyết định đã ban hành theo quy định, đồng thời phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, cá nhân khi thực hiện việc kiểm kê đất đai tại đơn vị mình.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

Chỉ đạo cán bộ Địa chính, cập nhật biến động đất đai tại thời điểm 01/01/2015. Triển khai thực hiện công tác điều tra thu thập số liệu cấp xã theo quy định.

Tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch triển khai của BCD tỉnh và kế hoạch của UBND huyện đến toàn thể cán bộ và nhân dân biết để thực hiện.

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan, các xã thị trấn, thôn bản và đơn vị tư vấn triển khai công tác điều tra, thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Định kỳ ngày 15 hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện về UBND huyện qua phòng TN&MT để tổng hợp báo cáo BCD tỉnh theo yêu cầu.

Đối với 02 xã chọn làm thí điểm gồm xã Mò Ó và xã A Ngo cần thực hiện triển khai sau Hội nghị này để làm cơ sở nhân rộng cho các xã còn lại.

Các xã không phải là xã điểm cũng đồng thời triển khai các hoạt động theo kế hoạch của UBND huyện không chờ đợi kết quả kiểm kê ở xã khác.

3. Phòng Tài nguyên & Môi trường:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị ban ngành có liên quan và UBND xã Mò Ó và A Ngo là xã điểm triển khai kiểm kê sớm để làm cơ sở cho việc chỉ đạo, thực hiện ở những xã còn lại.

Cung cấp cho các xã, thị trấn tập hợp hệ thống bản đồ địa chính xã chuyển sở Tài nguyên & môi trường in ấn phục vụ công tác điều tra theo kế hoạch của BCD tỉnh, đồng thời cập nhật tài liệu chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Địa chính cấp xã tổ chức thực hiện.

Liên hệ với Sở Tài nguyên & Môi trường về nguồn kinh phí phục vụ công tác kiểm kê để chủ động trong hoạt động, chỉ đạo Văn phòng ĐKQSD đất trực thuộc phối hợp với đơn vị Tư vấn trong suốt quá trình thời gian thực hiện về Kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện.

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát quá trình thực hiện của đơn vị tư vấn, kiểm tra kết quả điều tra, thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Quản lý thanh quyết toán nguồn kinh phí được phân bổ phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai theo chế độ quy định.

Trên đây là một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện sau Hội nghị này, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành có liên quan, chủ tịch và cán bộ Địa chính nghiêm túc triển khai theo sự chỉ đạo của BCD tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn cần báo cáo về UBND huyện qua phòng Tài nguyên & Môi trường để được giải quyết./.

UBND huyện thông báo đến các đơn vị, địa phương biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- BCD tỉnh (Sở TN&MT);
- Chủ tịch, các PCT;
- Như thành phần Hội nghị;
- Chánh, PVP, QLĐĐ.
- Lưu: VT.



Lê Quang Thạch